

ด่วนที่สุด
ที่ กก ๐๒๑๔/๒๐๔๔



สทค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘6758/66

13 ก.ค. 2566 เวลา 13.30 น.



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๐๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๔๕๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง
จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรม
ท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อเป็นการรักษา
ความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของปะการัง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญและมีคุณค่า
ให้มีความยั่งยืน ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวม
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ตลอดจนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จำเป็นต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th